

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
BCH ĐOÀN QUẬN LONG BIÊN

Số: 353- CV/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Long Biên, ngày 16 tháng 10 năm 2024

“V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2024 ”

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên

Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 253-KH/QU ngày 05/9/2024 của Quận ủy Long Biên về tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2024;

Sau quá trình triển khai lấy ý kiến, Ban Thường vụ Quận đoàn đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên để chuẩn bị Hội nghị đối thoại định kỳ. (Có biểu kèm theo)

Ban Thường vụ Quận đoàn Long Biên báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- Thành đoàn HN;
- TT Quận ủy, Ban Dân vận QU;
- UBMTTQ quận;
- Lưu VP. (2b)

} (để b/c)

**TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN
BÍ THƯ**



Vũ Thị Thanh



**TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN
PHỤC VỤ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI ĐỪNG ĐÁP CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN**

(Ban hành kèm theo Công văn số: 353 - CV/ĐTN ngày 16 tháng 10 năm 2024)

STT	LĨNH VỰC/ ĐƠN VỊ THAM MUỘU	NỘI DUNG Ý KIẾN	ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN Ý KIẾN
1	Phát triển công nghiệp Văn hóa	<p>Long Biên thường được biết đến với biểu tượng cây cầu Long Biên và những giá trị truyền thống. Bên cạnh đó, quận Long Biên còn có khu vực Nhà máy xe lửa Gia Lâm, nơi được coi là “ngôi nhà ký ức” – di sản công nghiệp có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, kiến trúc của ngành Đường Sắt Việt Nam. Năm 2023, Thành phố đã tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. Năm 2024, Thành đoàn Hà Nội đã lựa chọn Nhà máy xe lửa Gia Lâm là 1 điểm cầu trong chương trình chính luận nghệ thuật “<i>Khát vọng tuổi trẻ - Sáng mãi ngọn lửa Ba sẵn sàng</i>” kỷ niệm 60 năm Phong trào Ba sẵn sàng và 25 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện. Trong đó đã biến Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Ga Gia Lâm thành các không gian nghệ thuật sáng tạo.</p> <p>Bên cạnh đó, trong chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, các màn trình diễn Nghi lễ Kéo co ngòi của phường Thạch Bàn, múa Giáo Long của phường Việt Hưng,... đã để lại ấn tượng trong đông đảo Nhân dân quận Long Biên và thành phố Hà Nội. Trong xu hướng chung của Việt Nam và thế giới, lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển bền vững, theo tinh thần Nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô. Việc</p>	ĐTN Quận Long Biên

STT	LĨNH VỰC/ ĐƠN VỊ THAM MUỘU	NỘI DUNG Ý KIẾN	ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN Ý KIẾN
		<p>tái thiết các sân ga, nhà máy thành các không gian sáng tạo nghệ thuật có thể sẽ đóng góp vào quá trình chuyển đổi công năng các cơ sở công nghiệp cũ sẽ tạo ra dịch vụ, sản phẩm mới và thu hút đầu tư; tạo ra việc làm, thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá, hướng đến phát triển bền vững.</p> <p>Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2024 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, chúng tôi xin được kiến nghị với lãnh đạo Quận ủy – HĐND - UBND quận:</p> <p>1) Tiếp tục quan tâm, đề xuất Thành phố, các Bộ ngành Trung ương phát triển các mô hình tái thiết, chuyển đổi các khu vực di sản công nghiệp như Nhà máy xe lửa Gia Lâm thành tổ hợp văn hóa sáng tạo mới hấp dẫn. Biến nơi đây thành một “công viên” đẹp, sử dụng vị trí này một phần vẫn là địa điểm để sản xuất và một phần để bảo tồn đồng thời thúc đẩy nghệ thuật sáng tạo”. Qua đó vừa tránh lãng phí, hoang hóa, vừa đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội</p> <p>2) Tiếp tục xây dựng và phát triển thêm các sản phẩm du lịch từ những di sản văn hóa trên địa bàn như Kéo co ngòi, múa Giảo Long... Bên cạnh đó, nghiên cứu, phát triển các tour du lịch của Quận Long Biên kết nối các quận khác đến với Long Biên ví dụ như tuyến tuyến phố ẩm thực Ngọc Lâm kết nối với không gian đi bộ cầu Long Biên; vv....</p>	